



# ข่าวสาร เกษตรพัฒนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
Faculty of Food and Agricultural Technology



ฉบับที่ 72 ภาคการศึกษา 1/2557 ประจำวันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557



คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารขอเชิญร่วมบุญสร้างพระปางขอฝน สูง 2.50 เมตร กลางบึงบัว หน้าคณะฯ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป

ร่วมทำบุญสร้างพระปางขอฝนได้ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ต.พลาญชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-267-080 โทรสาร : 055267081

E-mail : kaset\_psr@windowslive.com

หรือร่วมบุญ โอนเงินได้ที่ ชื่อบัญชี “สร้างพระปางขอฝน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มรพส.” บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา มรพส. เลขที่ 660-0-11951-2

## คติพจน์ คติธรรม ประจำสัปดาห์

ความสบายใจไม่ได้อยู่ที่การพยายามทำทุกสิ่งให้ได้ตั้งใจ  
แต่อยู่ที่การยอมรับว่า ไม่มีอะไร  
ได้ตั้งใจเราทั้งหมด

ที่มา: ชยสารโรภิกขุ

### ❖ ขอแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุม ท.410 อาคารทีปวิชัย และในเวลาต่อมาชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้มอบดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดีคนใหม่ด้วยเช่นกัน



### ❖ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม กอ.302 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ทุกโครงการบรรลุผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ตั้งไว้ทุกโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100



**ปรัชญา :** เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน **ค่านิยมร่วม :** คิดบวก ผนวกใจ **อัตลักษณ์บัณฑิต :** บัณฑิตจิตสาธารณะ ใฝ่รู้ สู้งาน  
**วิสัยทัศน์ :** เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคน สร้างงาน บนฐานวิทยาศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ต่อยอดภูมิปัญญาไทย ผ่านกระบวนการวิจัย ผสานองค์ความรู้ บูรณาการศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนบนฐานการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

## ❖ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 “สำรวจบริบทชุมชนจอมทอง”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 คณะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จำนวน 141 คน ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามใบงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ร่วมสำรวจชุมชนจอมทองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง (นายกัณธพงษ์ กัญจนธนะโชติ) พร้อมทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวบ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน นอกจากนี้ผู้นำชุมชนและประชาชนชาวบ้านทุกท่านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเป็นอย่างดี ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง จากการสัมผัสจริงและตื่นตาตื่นใจ กับวิถีชาวบ้าน ภูมิปัญญา ทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนจอมทอง จากกิจกรรมดังกล่าวถือได้ว่าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารร่วมสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. อย่างแท้จริงโดยมีการดำเนินงานร่วมกับชุมชนจอมทองซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหน่วยงานแรกของจังหวัดพิษณุโลกที่ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ.



## ❖ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง “การเกษตรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น”

เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ณ อาคารที่พิชัญห้อง ท 209 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเป็นกลไกในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญา ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเกษตรกรคนเก่ง คุณศักดิ์ดา สุเยาว์ ผู้ดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริเกษตรพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เปลี่ยนวิถีชีวิตในเมืองกรุงและวิถีชีวิตจากเกษตรเชิงเดี่ยว มาสู่เกษตรแบบผสมผสาน ใช้ชีวิตพอเพียงจนประสบความสำเร็จ ปัจจุบันเป็นเกษตรกรต้นแบบของ ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นแกนนำเกษตรกรดีเด่นทางด้านความพอเพียง จนทำให้หมู่บ้านได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงปี 2556 ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเกษตรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในรายวิชาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในหัวข้อการฟังบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ประชาชนชาวบ้านเกี่ยวกับการเกษตรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

